



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ปรับโหมดแผนน้ำ จากสู้แล้งสู้รับมือฝน	มติชน
2. ลุยสกัดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จี้ผู้ว่าฯเร่งควบคุมการแพร่ระบาด	สยามธุรกิจ
3. สกนครมีโรคระบาดโค-กระบือ	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
4. พาณิชย์ดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการ'DITP ยี่ปี่วออนไลน์ คอนเนค'	แนวหน้า
5. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: ทุเรียนไทย แรงสุดหยุดไม่อยู่ ลูกค้าชาวจีนอุดหนุนล้น...	สยามธุรกิจ
6. รายงานพิเศษ: ธุรกิจเกษตรมาแรง TOP 5 จัดตั้งบริษัทใหม่	สยามธุรกิจ
7. คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: เอกชเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ กลุ่มพีชเสี่ยงนอกระบบ...	สยามธุรกิจ
8. ไฟเขียวดันต่อเขตศก.พิเศษ	เดลินิวส์
9. จันทบุรีส่งออกทุเรียนฟุ้ง2แสนล้าน	มติชน
10. ผลวิจัยชี้มูลค่าภาคเกษตร-อาหารไทยหดตัวร้อยละ 6 จากวิกฤตโควิด-19	posttoday.com

หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประเมินว่าในปี 2564 ในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในครึ่งหลังของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 5-10%

จากการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอ 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งปัจจุบัน ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว โดยทั้ง 10 มาตรการ ประกอบด้วย 1.คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 2.บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก 3.ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ

4.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำและสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5.ปรับปรุง แก่ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6.ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา 7.เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9.การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาฤดูฝน และ 10.ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ตลอดระยะเวลาฤดูฝน

นอกจาก 10 มาตรการดังกล่าวแล้ว พล.อ.ประวิตรยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ให้เกิดการเชื่อมโยงผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกำกับ

ปรับโฉมแผนน้ำ

จากสู่แล้งสู่รับมือฝน



กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ การใช้น้ำ เพื่อลดการสูญเสียให้น้ำมากที่สุด โดยเน้นบริหารจัดการใช้น้ำฝนเป็นหลัก พร้อมเร่งเก็บกักน้ำบนดินและใต้ดิน ภายในเดือนมิถุนายนนี้ สำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อย

อย่างไรก็ดี สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน ได้มีการกำหนดให้ใช้น้ำฝนในการทำกิจกรรมหลักต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน แบ่งประเภทการใช้น้ำ ดังนี้ การอุปโภคบริโภค รวม 3,429 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) การรักษาระบบนิเวศ รวม 12,888 ล้าน ลบ.ม. การเกษตรกรรม รวม 78,905 ล้าน ลบ.ม. และการอุตสาหกรรม รวม 1,027 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูฝน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คาดการณ์พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝนปี 2564 ดังนี้ ในเขตชลประทาน จำนวน 11.56 ล้านไร่ แบ่งเป็น นาปรัง 1 (นาปี) 10.62 ล้านไร่ พืชไร่ 6.1 แสนไร่ และพืชผัก 3.2 แสนไร่

นอกเขตชลประทาน จำนวน 61.49 ล้านไร่ แบ่งเป็น นาปรัง 1 (นาปี) 48.95 ล้านไร่ พืชไร่ 11.75 ล้านไร่ และพืชผัก 7.9 แสนไร่

สำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 ในส่วนของกรมชลประทาน ได้วางแผนการ

บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อรองรับน้ำหลาก

การจัดสรรน้ำในต้นฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 1,900 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ พืชต่อเนื่อง 1,655 ล้าน ลบ.ม. และจัดสรรน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำอีก 245 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนจะใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากได้ประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา การทำนาปีได้เน้นย้ำให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก หากมีฝนที่ตกสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำอีกหลายแห่งที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำนอง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนแล้ว อาทิ ทุ่งบางพลวง จ.ปราจีนบุรี ทุ่งลุ่มน้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด ทุ่งประจวบระบายน้ำบ้านยางซ้าย และทุ่งปากพระ จ.สุโขทัย และทุ่งทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็นต้น

ขณะที่สถานการณ์เพาะปลูกข้าวปัจจุบัน แบ่งเป็น การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563/64 ทั้งประเทศมีแผนเพาะปลูกข้าวนาปรัง จำนวน 1.9 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว จำนวน 5.41 ล้านไร่ แยกเป็น เพาะปลูกในแผน 1.49 ล้านไร่ เพาะปลูกเกินแผน 0.47 ล้านไร่ และเพาะปลูกนอกแผน 3.43 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 22 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15777

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 66.41

Ad Value: 73,051

PRValue (x3): 219,153

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปรับโฉมแผนหน้า จากสู่แล้งสู่รับมือฝน

2.79 ล้านไร่ ส่วนการเพาะปลูกข้าวนปี 2564 การเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ แผนเพาะปลูก 2.65 แสนไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ได้มีการเพาะปลูกแล้ว 100%

นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งเขื่อนระบายน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ช่วยลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้มากที่สุด และเตรียมการในการรับมือในกรณีน้ำหลาก รวมถึงกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

ขณะเดียวกัน ในส่วนของมาตรการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรนั้น กรมชลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2564 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทานจำนวน 5,721 รายการ งบประมาณ 13,538 ล้านบาท โดยทุกรายการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากได้เต็มประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณ 835,337 ไร่

ขณะที่สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 35,893 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การ 11,964 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 23% ของความจุอ่างฯ มากกว่าปี 2563 ประมาณ 1,661 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรับน้ำได้อีก 40,114 ล้าน ลบ.ม. สำหรับสถานการณ์ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 8,708 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การ 2,012 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11% ของความจุอ่างฯ

และยังรับน้ำรวมกันได้อีกประมาณ 16,163 ล้าน ลบ.ม.

ลุยสกัดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จี้ผู้ว่าเร่งควบคุมการแพร่ระบาด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จึงได้มีคำสั่งให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการแก้ไขและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนด พร้อมทั้งเร่งรัดการประกาศเขต ทั้งเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาดเขตเฝ้าระวังฯ

นอกจากนี้ ให้ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบืออย่างเข้มงวด กรณีที่พบโรคระบาด หากสอบสวนแล้วพบว่าเกิดจากการเคลื่อนย้าย ปศุสัตว์จังหวัดต้นทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะเดียวกันให้ทางกรมปศุสัตว์กำชับด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนให้เข้มงวดป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าโค-กระบือจากประเทศเพื่อนบ้าน และป้องกันปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายโค-กระบือพร้อมกำกับจุดตรวจให้เข้มงวดในการตรวจอาการ และให้ทางกรมปศุสัตว์รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขและควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง

“ผมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ดังนั้นจึงกำชับให้กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินอย่างเข้มแข็ง จริงจังตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ทุกคนขอให้ทำงานโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ใดทั้งสิ้น ผมพร้อมปกป้องและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่” นายเฉลิมชัย กล่าว



ขณะที่ นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่าการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ที่พบในพื้นที่เขต 3, 4 และ 7 จนถึงขณะนี้ พบว่า มีแนวโน้มที่โรคจะแพร่กระจายไปในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กรมปศุสัตว์จึงกำหนดการแบ่งพื้นที่ควบคุมโรคออกเป็น 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง จังหวัดที่เกิดโรคและจังหวัดที่อยู่รัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค และสอง จังหวัดที่อยู่นอกพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค และเพื่อให้มาตรการที่กรมปศุสัตว์สัมฤทธิ์ผล จึงได้มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้ช่วยกำกับติดตามดูแลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในแต่ละจังหวัดตามแนวทางของกรมปศุสัตว์

สำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคนั้น ทางกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประกาศ

เขตโรคระบาดสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้าย การจัดการดูแลในส่วนของตลาดนัดค้าสัตว์ พร้อมให้มีการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตโรคระบาด

“ในเรื่องของการรักษาโค-กระบือที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกินของเกษตรกรในพื้นที่การระบาด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปรักษาอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาโดยตรง จึงจำเป็นต้องรักษาตามอาการ และบำรุงร่างกายสัตว์ให้มีสุขภาพดี และรักษาแผลเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนจากเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันแมลงตอมแผล หรือเข้ามาวางไข่ อีกทั้งเร่งสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค เช่น การใช้หลอดไฟไล่แมลง และกางมุ้งเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด การใช้ยาฆ่าแมลงแบบพ่นและแบบราดบนตัวสัตว์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ขอให้เกษตรกรเข้มงวดเฝ้าระวัง และสังเกตอาการสัตว์ของตนเอง หากพบว่ามีอาการของโรคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว

สกนนครมีโรคระบาดโค-กระบือ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายวีระศักดิ์ ปรทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกนนคร เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคล้มปี สกนในพื้นที่ จ.สกนนคร ว่าพบโคเนื้อและกระบือป่วยจำนวน 24,058 ตัว จากประชากรทั้งหมด 282,978 ตัว คิดเป็น 8.49 เปอร์เซ็นต์และโคนมปวย 87 ตัว จากประชากรทั้งหมด 4,031 ตัว คิดเป็น 2.16 เปอร์เซ็นต์ โดยพบการป่วยกระจายทุกอำเภอ ทุกตำบล ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตามอาการเพราะยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดเร่งนำเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา จ.สกนนคร ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคล้มปี สกน ในโคและกระบือ มีสาระสำคัญคือประกาศให้พื้นที่ จ.สกนนคร เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคล้มปี สกน ในโคและกระบือและห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้าออกผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์เท่านั้น โดยให้ท้องที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 18 อำเภอ ใช้ประกาศนี้สามารถเฝ้าระวังช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันที่ ซึ่งขณะนี้ตลาดนัดโคกระบือที่ทำการซื้อขายกันทั่วจังหวัดสกนนครก็ถูกสั่งปิดงดการเคลื่อนย้ายและซื้อขายจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ทั้งนี้ อยากรฝากถึงเกษตรกรในช่วงนี้การนำโคกระบือเข้าคอกให้ก่อไฟไต้ขุ่ย หรือจะนำมุ้งมากางเพื่อป้องกันแมลงจะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของท่านได้.

พาณิชย์ดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการ'DITP ยี่ป้อออนไลน์ คอนเนค'

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่าโครงการ“DITP ยี่ป้อออนไลน์ คอนเนค” หรือ DITP’s Online Reseller Connect” เป็นโครงการใหม่ที่ดำเนินการตามนโยบายหลัก 1 ใน 14 แผนงานของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ ในการให้ความสำคัญ กระตุ้นทุกภาคส่วนให้ใช้ระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้คือการจัดงานในรูปแบบงานเสมือนจริง (Virtual e-Commerce Event) ที่เปิดพื้นที่ออนไลน์ดึงดูดผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซที่สามารถนำเข้สินค้าเองได้ มาค้นหาสินค้าไทยจากผู้ผลิตรายย่อยโดยตรงเพื่อนำไปจำหน่ายช่องทางออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการจะได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์กับยี่ป้อ (Online Business Matching)

ล่าสุดมียี่ป้อออนไลน์ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 80 รายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Alibaba.com (ตลาดจีน) Tmall Global (ตลาดจีน) Amazon (ตลาดอเมริกา) Bigbasket (ตลาดอินเดีย) Walmart (ตลาดอเมริกา) Didi Global (ตลาดจีน) PChome (ตลาดไต้หวัน) รวมทั้งยี่ป้อออนไลน์ชั้นนำจาก อาร์เจนตินา ชองกง อิตาลี เวียดนาม ลาว มาเลเซีย รัสเซีย ไนจีเรีย เป็นต้น โดยสินค้าที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มยี่ป้อ ได้แก่ สินค้าผลไม้สดและผลไม้แปรรูป เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องประดับสำหรับเจ้าสาว ของใช้บนโต๊ะอาหารและของ

ตกแต่งบ้าน เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ กล่าวเปิดงาน และปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับ Virtual Online Seminar ที่จะพาผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเทรนด์สินค้าและโมเดลธุรกิจออนไลน์จากผู้แทนกระทรวงพาณิชย์และยี่ป้อออนไลน์ชั้นนำดังกล่าวตลอดทั้งวัน รวมถึงภายในงานมีการดึงความร่วมมือจากพันธมิตร

ด้านอี-คอมเมิร์ซเปิด Virtual Booth เพื่อช่วยผู้ประกอบการถามตอบข้อสงสัยในด้านต่างๆ ทั้งจากThaitrade.com อี-คอมเมิร์ซโซลูชัน ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มสัญชาติไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กแต่มีคุณภาพในการขายออนไลน์สู่ต่างประเทศและช่วยเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันกับกระแสอี-คอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างในขณะนี้

งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Virtual Event เพื่อรับชม Virtual Online Seminar และ Virtual Booth สามารถดูรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ <https://1th.me/YGvcg> และสามารถรับชม Online Seminar ได้ผ่านช่องทาง Facebook: Thaitrade.com และ Facebook: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังเดินหน้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วย “5 ยุทธ-

วัฒนธรรมไทยให้กับผู้บริโภคจีน โดย สปษ. ปักกิ่ง ได้จัดเรือผลไม้ขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวน้ำหอม ลิ้นจี่ เงาะ มะม่วง กล้วยไข่ ชมพูทับทิมจันทร์ รวมถึงผลไม้แกะสลัก ร่วมจัดแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างคาร์ฟูร์และช่องทาง Live Stream บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของคาร์ฟูร์เหมย ลวนและซูหนิง เพื่อต่อยก



ไทยทั้งหมดเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลผลไม้ไทย ทั้งในช่องทางออนไลน์และออนไลน์กว่า 300 ดัน โดยแบ่งเป็นทุเรียนจำนวน 150 ดัน มังคุด 20 ดัน และมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 2,000 ลูก โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถขายทุเรียนในเทศกาลผลไม้ไทยดังกล่าวได้มากกว่า 100 ดัน

สำหรับงานเทศกาลผลไม้ไทยครั้งนี้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ททท. ปักกิ่ง และห้างคาร์ฟูร์ สาขาชวงจิง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าผลไม้ไทย โดยจะเน้นการขายสินค้าผลไม้สดนำเข้าจากประเทศไทย คุณภาพสูง สินค้าอาหารแบรนด์ไทยชั้นนำ เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้งานเทศกาลผลไม้ไทยของห้างคาร์ฟูร์ได้จัดขึ้นทุกปี และในปีนี้ได้ผลตอบรับเกินความคาดหมายและเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

งานดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนัก ได้แก่ Beijing TV, Beijing Youth Daily, Beijing News, Beijing business today, People's Daily ฯลฯ โดยหลังจากการไลฟ์สดสตรีม ห้างคาร์ฟูร์ สาขาชวงจิง มีการขายสินค้าผลไม้ทั้งหมดมากกว่างานเทศกาลไทยในปีที่แล้วถึง 105% อัตราการขายผลไม้โซนร้อนมากกว่าปีที่แล้ว 201% อัตราการขายทุเรียนมากกว่าปีที่แล้ว 238% การซื้อทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างคาร์ฟูร์ สาขาชวงจิง เพิ่มมากขึ้น 800% ส่วนการขายทุเรียนออนไลน์ของห้างคาร์ฟูร์ทั่วปักกิ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 541% ทั้งนี้ ห้างคาร์ฟูร์สาขาชวงจิง เป็นสาขาที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศจีน

ทุเรียนไทย แรงสุดหยุดไม่อยู่ ลูกค้าชาวจีนอุดหนุนล้นหลาม

ศาสตร์” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขยายตลาดจีนเพื่อส่งออกผลไม้ไทยให้มากที่สุด โดยใช้ราชาแห่งผลไม้คือ ทุเรียน เป็นหัวขบวน (Thai fruit brand leader) ด้วยกลยุทธ์ออนไลน์และออฟไลน์ โดยระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคมถึง 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

ความนิยมของผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมสูงในจีน โดยไฮไลต์คือการนำเสนอสื่อมูลตั้งแต่วิธีการเลือกประโยชน์ของผลไม้ยอดนิยมชาวจีน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และ



ปักกิ่ง และห้างคาร์ฟูร์ สาขาชวงจิง เมืองปักกิ่ง จัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทย “Thai Fruit Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย สถานที่ท่องเที่ยว

มะพร้าวน้ำหอม พร้อมแนะนำผลไม้ชนิดอื่นๆ ของไทยที่ผู้บริโภคจีนยังไม่รู้จักมากนัก อาทิ ลองกอง ชมพู ชมพูทับทิม เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังประเทศจีน ซึ่งอยู่ภาย

ใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคชาวจีน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำชาวน้ำหนึบทุเรียนที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยเป็น

เอกลักษณ์แล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็นการเผยแพร่วิธีการรับประทานทุเรียนที่แปลกใหม่ให้กับชาวจีน ในช่วง Live Stream มีกิจกรรมส่งเสริมการขายทุเรียนราคาพิเศษ และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าชมที่ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับผลไม้ไทย

สำหรับกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยในครั้งนี้จัดติดต่อกันนาน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564 สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมในช่องทางออนไลน์และออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยในช่องทางออนไลน์สามารถสร้างยอดวิวได้มากถึง 200,000 คน โดยทางห้างคาร์ฟูร์ สาขาชวงจิง ได้นำเข้าผลไม้

ธุรกิจเกษตรมาแรง TOP 5 จัดตั้งบริษัทใหม่



ตัวเลขการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแรง...ได้อันดับขึ้นสู่ธุรกิจดาวเด่นประจำไตรมาสกันเลยทีเดียว

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เผยตัวเลขธุรกิจดาวเด่นไตรมาสแรก ปี'64 พบ...ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแรง มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็น 5 อันดับแรกของการจดทะเบียนจัดตั้ง ส่วนหนึ่งคาดมาจากนโยบายส่งเสริมการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลของรัฐบาล ก่อหนุนให้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอันดับต้นของโลก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อไปในวงกว้างทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิต หลายธุรกิจปิดกิจการลงเพราะไม่สามารถแบกรับภาวะต้นทุน และบางธุรกิจลดจำนวนแรงงานลง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการป้องกันที่เกิดขึ้น การกลับไปยังถิ่นฐานเพื่อหาช่องทางสร้างอาชีพใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพยุงความเป็นอยู่ และสร้างความมั่นคงในอนาคต”

“ธุรกิจการเกษตร” เป็นเป้า



หมายและทางเลือกลำดับต้นๆ ที่แรงงานมักเลือกนำไปประกอบเป็นอาชีพ เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้านการเกษตรเป็นต้นทุนอยู่แล้ว อีกทั้งการเกษตรยังเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้คน สามารถต่อยอดนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและทันต่อบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเร่งส่งเสริมการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐเพิ่มขึ้นในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้รับอานิสงส์ตามมาด้วย โดยจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจจากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรมีอัตราเติบโตสูงสุดและเป็นธุรกิจดาวเด่นในไตรมาสแรกของปี 2564 โดย 5 อันดับแรกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ได้แก่

1.ธุรกิจให้เช่าและการให้เช่าแบบสลิซซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ (เช่น บริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ รถแม็คโคร เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร) มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 70 ราย เพิ่มขึ้นถึง 69 เท่า

2.ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 499 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 54 เท่า

3.ธุรกิจสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (เช่น การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การให้ปุ๋ย การดูแล

ธุรกิจการเกษตร มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก

- 1 ธุรกิจให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
- 2 ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า
- 3 ธุรกิจสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- 4 ธุรกิจปลูกมันสำปะหลัง
- 5 ธุรกิจควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รักษาที่ดินให้อยู่ในสภาพดีเพื่อการใช้งานทางการเกษตร) มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 367 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 32 เท่า

4.ธุรกิจปลูกมันสำปะหลัง มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 33 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 32 เท่า

5.ธุรกิจควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 119 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 23 เท่า

ทั้งนี้ จากโครงสร้างอุตสาหกรรม การเกษตรที่ส่วนมากเป็นการทำการเกษตรขนาดกลางถึงเล็ก ทำให้เกษตรกร

ไม่สามารถลงทุนซื้อนวัตกรรมมาเป็นของตนเองได้ จึงเกิดเป็นเทรนด์บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เกษตรกรสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น ระบบของไตรอน

พ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ระบบของเครื่องจักรด้านการเกษตร ฯลฯ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มขายผลผลิตการเกษตรออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาการกดราคาผลผลิต และช่วยเชื่อมโยง

เกษตรกรกับผู้บริโภค โรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหาร เพื่อให้สามารถค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้แผนนโยบาย 'ตลาดนำการผลิต' ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนถึงเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร

“แนวทางเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศตอบ

โจทย์กับกลุ่มคนที่เข้าสู่วงการเกษตร และต้องการยกระดับการเกษตรของไทยไปพร้อมกัน ด้วยการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเกษตร ที่มุ่งการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ด้วยการแก้ไขปัญหาในแนวคิด เกิดรูปแบบธุรกิจแนวทางใหม่ และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เปลี่ยนวิกฤติจากโควิด เป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ให้ทางการเกษตร เพื่อจะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวในท้ายที่สุด

โฟกัส เกษตร



เอกชเรย์สารตกค้างผักผลไม้ กลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP

ในปี 2564 นี้กรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตรวจติดตามเฝ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP จากแปลงและแหล่งจำหน่าย ซึ่งเป็นโครงการตรวจติดตามที่ทำต่อเนื่องทุกปี โดยเน้นสุ่มตรวจชนิดผักและผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีการแจ้งเตือนตรวจพบสารตกค้างบ่อยครั้ง เช่น พริก ถั่วฝักยาว แตงกวา มะเขือเทศ คื่นช่าย ผักกาดขาว ส้ม และฝรั่ง

โดยในปี นี้กรมวิชาการเกษตรได้ปรับแผนขยายขอบข่ายสุ่มตรวจติดตามเฝ้าระวังสารตกค้างในผักผลไม้ครอบคลุมไปถึงผลผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และสินค้าที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) รวมทั้งยังสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่อาจมีการลักลอบใช้วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้แล้วในประเทศด้วย



จากการดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชที่ได้รับการรับรอง GAP จำนวน 706 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์สารตกค้างพบเป็นไปตามมาตรฐาน 608 ตัวอย่าง โดยพืชที่ปลอดภัย ไม่พบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ ขึ้นฉ่าย คื่นช่าย แตงกวา แครอท ชะอม ซาโยเต้ ยอดผักแว่น ชู กิยิ ตะไคร้ แตงโม ตำลึง ตั้งโอ๋

บวบ แมงลัก ผักกูด ผักปลัง ผักหวาน ฟักทอง มะระ มะละกอ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง โหระพา เห็ดกรีนโอ๊ค กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง กะหล่ำดอก กุยช่าย ข้าวโพด ผักสด ฝรั่ง มะขามหวาน มะม่วง สตรอว์เบอร์รี สับปะรด และส้มโอ ส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ส้ม กวางตุ้ง กะเพรา กะหล่ำปลี กัลฉ่าย เซอรารี



ต้นหอม ทุเรียน ช่องเต้ บล๊อคโคลี่ ผักชี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักโขม ผักบุ้ง มะกรูด มะเขือ มะนาว หอมหัวใหญ่ แคนตาลูป สะระแหน่ ลำไย เสาวรส อะโวคาโด และองุ่น

สุ่มเก็บตัวอย่างพืชที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากศูนย์กระจายสินค้า ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า จำนวน 202 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบตัวอย่างพืชที่ผ่านเกณฑ์เป็นไปตาม



มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 137 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 73 ตัวอย่าง ได้แก่ พริก ผักชี กระน้ำ กวางตุ้ง โหระพา แมงลัก ใบบัวบก มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ถั้วฝักยาว ถั้วหวาน ถั้วแขก หัวไชเท้า มะระ ลม แก้วมังกร ฟรุ้ง กัลฉวย และพุทรา รวมทั้งพบสารตกค้างคลอโรไพริฟอส ซึ่งเป็นสารที่ประเทศไทยห้ามใช้แล้ว จำนวน 14 ตัวอย่าง ได้แก่ ลม (3 ตัวอย่าง) พริก (2 ตัวอย่าง) มะม่วง มะเขือเทศ ผักชีฟรุ้ง ใบบัวบก โหระพา แมงลัก หัวไชเท้า ฟรุ้ง และพุทรา

สุ่มเก็บตัวอย่างพืชในกลุ่มที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) จำนวน 38 ตัวอย่าง พบผ่านเกณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 33 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ พริก โหระพา ขึ้นฉ่าย วอเตอร์เครส และแตงร้าน รวมทั้งพบสารตกค้างคลอโรไพริฟอสจำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ วอเตอร์เครส และแตงร้าน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะพบว่า ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรอง GAP ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 86 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรอง GAP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 67 เปอร์เซ็นต์ และสินค้าที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 86 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรได้แจ้งข้อมูลการตรวจพบให้แหล่งจำหน่ายได้ทราบ เพื่อทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยของสินค้าร่วมกัน ซึ่งในส่วนของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเข้าทวนสอบย้อนกลับเพื่อหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

หากพบเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขภายในกำหนด หากไม่แก้ไขจะสั่งพักใช้ใบรับรองกรณีที่เกษตรกรใช้วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ในประเทศจะแจ้งเตือนและให้ปรับปรุงระบบการผลิต หากแนวทางปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ผลและตรวจพบปัญหาซ้ำจะพักใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืช รวมทั้งได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรเข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายสารเคมีในพื้นที่ที่มีการตรวจพบตัวอย่างสินค้าพืชที่พบสารตกค้างที่ห้ามใช้แล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังมีแผนที่จะบูรณาการปฏิบัติงานตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเร็วๆ นี้ต่อไปด้วย

ไฟเขียวดันต่อเขตศก.พิเศษ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพข.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบกำหนดพื้นที่และแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค คือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (เอนอีซี) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เอนอีซี) ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุรธานี และหนองคาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่, ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (ซีดับบลิวอีซี) ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไฮเทค และ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้วย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ในระยะต่อไป โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจับ



อนุชา บูรพชัยศรี

เคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน คณะอนุฯ ด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ คณะอนุฯ การตลาดและประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอโครงการและมาตรการเพิ่มเติมไปพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการและตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับการจับเคลื่อนการพัฒนาเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง ที่ผ่านมากภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากรซึ่งมีความก้าวหน้ากว่า 70% มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานให้บริการในการเข้ามาทำงานแบบไป-กลับแก่แรงงานกัมพูชาและเมียนมาโดยใช้บัตรผ่านแดนและต้องมีการทำประกันสุขภาพให้มีระยะเวลาครอบคลุมระยะเวลาที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดทำที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาท่าเรือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีการเช่าพื้นที่พัฒนาแล้ว 5 พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สงขลา ตรด นครพนม และกาญจนบุรี อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งแล้ว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,400 ล้านบาท.

จันทบุรีส่งออกทุเรียนพุ่ง2แสนล้าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ได้รับทราบจาก น.ส.อาทิตนันท์ อินทรพิมพ์ กงสุลฝ่ายเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมืออุตสาหกรรมแม่โขง-ล้านช้าง ที่ตลาดเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจากความร่วมมือและความเข้มงวดของ จ.จันทบุรี ในการส่งออกผลไม้ทุเรียนที่มีคุณภาพ สด และอร่อย ส่งผลให้ยอดนำเข้าทุเรียนปีใหม่ของตลาดเจียซิง และผู้นำเข้าทุเรียนจากไทยในประเทศจีน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าเงินยอดขายประมาณ 43,700 ล้านบาท หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท

"ขณะที่ทุเรียนใน จ.จันทบุรี ที่เกษตรกรจังหวัดคาดการณ์ว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 326,050 ตัน ตอนนี้เกษตรกรตัดทุเรียนออกจากสวนไปแล้วกว่าร้อยละ 60 คงเหลือผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดอีกประมาณ 30% และราคาทุเรียนส่งออกอาทิตย์นี้ขยับขึ้นโดยเกษตรกรสามารถขายได้ กิโลกรัมละตั้งแต่ 90-130 บาท ขณะที่การขยายตลาดของผู้ประกอบการรายย่อยที่หันมาขายผลไม้ทางออนไลน์กลับได้ผลดีเกินคาด มีพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งผู้ประกอบการอาชีพหน้าใหม่ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หันมาขายผลไม้ทางออนไลน์ ไลฟ์สด และส่งผ่านไปรษณีย์จันทบุรี และบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ราคาทุเรียนปีนี้มีราคาสูง สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เมืองจันทบุรี" นายสุธีกล่าว

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ผลวิจัยชี้มูลค่าภาคเกษตร-อาหารไทยหดตัวร้อยละ 6 จากวิกฤตโควิด-19

วันที่ 22 พ.ค. 2564 เวลา 16:42 น.



เอฟไอเอ ร่วมกับออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ เผยผลวิจัยล่าสุด ภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารไทยหดตัวร้อยละ 6 ในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่า 2.28 แสนล้านบาท ส่งผลให้การจ้างงานลดลงร้อยละ 8 หรือ 730,000 คน โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

องค์กรอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย หรือ Food Industry Asia (FIA) ร่วมกับ Oxford Economics ได้จัดทำวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยผลวิจัยในหัวข้อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพบว่า ภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญกับความท้าทายในการฟื้นตัวเป็นอย่างมาก และได้คะแนนเพียง 4.9 จาก 10 จากผลการวิจัยเศรษฐกิจ 10 ประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศที่ได้คะแนนต่ำกว่าไทย คือ ฟิลิปปีนส์ และมีอินโดนีเซียรั้งท้าย การที่ประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตโควิด อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงมีความเปราะบางเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว

โดยสัดส่วนการบริโภคอาหารของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ สิ้นปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของการบริโภคอาหารทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า โอกาสที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนเหตุการณ์การแพร่ระบาดน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ปี2567)

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนี้อยู่ในสภาวะที่น่ากังวล เนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารในปี 2562 มีสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวม (4 ล้านล้านบาท) ทำให้เกิดการจ้างงานเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั่วประเทศ (17.9 ล้านคน) และสามารถสร้างรายได้จากภาษีให้แก่รัฐบาลมากกว่า 7.08 แสนล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารรอดพ้นจากอุปสรรคและความท้าทายที่มีนัยสำคัญดังที่ปรากฏในผลวิจัย

นายวิศิษฐ์ ยังกล่าวด้วยว่ารายงานนี้บ่งชี้ถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากในขณะที่ประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ภาคอุตสาหกรรมนี้กลับหดตัวลงในอัตราที่น้อยกว่าการหดตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารของเราจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้”

และรายงานฉบับนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่ามาตรฐานสากล ซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร เนื่องจากรัฐบาลอาจเลือกใช้วิธีการขึ้นภาษีเพื่อนำเงินไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านนโยบายการคลังแสดงให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะขึ้นการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหลังสถานการณ์โควิด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียจากการที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผู้บริโภคจะต้องแบกรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหารของไทยเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากการปรับนโยบายการคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 การดำเนินนโยบายการคลังโดยมีการวางแผนการวางแผนเป้าหมาย และการสื่อสารอย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการออกนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อประคับประคองภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร และการกระตุ้นการใช้ภายในประเทศที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน

